



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์ตีวงเข้มบุคลากร ป้องกันทุจริตในธุรกิจสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ตีวงเข้ม แก่เจ้าหน้าที่ บุคลากร อบรมเทคนิคการตรวจสอบทางบัญชีตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันปัญหาข้อบกพร่องและ การทุจริตในธุรกิจสหกรณ์ เผยหลังอบรมเจ้าหน้าที่สามารถส่งเสริมการดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ พร้อมผลักดันสหกรณ์สู่เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์เพิ่มขึ้น

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมาชิก ได้รับประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ปัจจุบันมักพบว่าเกิดข้อบกพร่อง ในการบริหารจัดการ และการทุจริตในสหกรณ์ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่อาจทำให้สหกรณ์เสียหายและอ่อนแอ จนไม่สามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้ในที่สุด กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงมีนโยบายในการป้องกันและลดปัญหาเหล่านี้ที่อาจจะเกิดขึ้นให้เบาบางลงและหมดสิ้นไปในที่สุด

ทั้งนี้ บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยเฉพาะข้าราชการที่ปฏิบัติในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับสหกรณ์จึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับกลวง ที่เอื้อต่อการ การทุจริตในธุรกิจสหกรณ์ รวมทั้งเทคนิคในการตรวจสอบทางบัญชี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการของสหกรณ์และการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและ สามารถทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริมแก่สหกรณ์ทั้งใน ด้านการบริหารจัดการของสหกรณ์และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้เปิดการอบรมแก่ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ ทนเกมต่อกลวงการทุจริตในธุรกิจสหกรณ์

“สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจองค์กรหนึ่งที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไรจากมวลสมาชิก หากแต่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือสมาชิกตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ซึ่งในเรื่องการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์อาจมีบุคคลที่ไม่มีจิตสำนึกในเรื่องสหกรณ์เข้ามาบริหารจัดการ และมีเป้าหมายเพื่อเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในสหกรณ์ให้แก่ตนและกลุ่มตน อันเป็นที่มาของการเกิดการทุจริตขึ้น ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ สหกรณ์จนอ่อนแอ และไม่สามารถเป็นที่พึ่งแก่สมาชิกได้ ในที่สุด ฉะนั้น ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ทำหน้าที่ด้านการส่งเสริมและกำกับดูแลสหกรณ์ จึงต้องรู้เท่าทันกลวงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในสหกรณ์ได้” นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การอบรมเพื่อให้ก้าวทันกลวงการทุจริตในธุรกิจสหกรณ์ จะทำให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตของสหกรณ์ในทางบัญชี เทคนิคการตรวจสอบการทุจริต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ เพื่อสามารถให้คำปรึกษา แนะนำสหกรณ์ให้มีการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป.